

# CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

## Vì người khuyết tật, trẻ mồ côi

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh không ngừng sáng tạo, đổi mới hoạt động, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC). Bằng những chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, Hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho NKT, TMC trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho họ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống bình đẳng trong cộng đồng xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Toàn tỉnh hiện có gần 1 vạn hội viên thường xuyên hoạt động trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó đóng góp những giá trị không nhỏ cả về vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ NKT và TMC ở tỉnh nhà.



Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Tiên Hưng.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nội dung trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội, vì vậy trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến NKT và TMC. Qua đó

đã không ngừng nâng cao nhận thức xã hội cho mọi người, thu hút sự quan tâm của những tấm lòng thiện nguyện đến với tổ chức hội, tạo điều kiện cho NKT, TMC khắc phục mọi khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền đã tạo tiền đề cho việc xã hội hóa các hoạt động của Hội. Nhiệm kỳ

Điểm nhấn trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua đó là năm 2018, Hội đã phối hợp với Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh đồng tổ chức chương trình "Trái tim nhân ái" lần thứ hai, được truyền hình trực tiếp trên Báo Thái Bình, Truyền hình cáp Thái Bình với gần 200 tổ chức,

cả nhân ủng hộ bằng tiền và hiện vật, trị giá gần 4 tỷ đồng. Sau chương trình, nhiều doanh nhân và các nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trực tiếp nhiều TMC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học ở các trường phổ thông trong tỉnh, tạo hiệu quả kép. Tiêu biểu như bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Bình, Chủ tịch Hội doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình nhận đỡ đầu cháu Phạm Thị Huyền, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy mồ côi cả cha và mẹ trong thời gian 72 tháng (mỗi tháng 500.000 đồng) với tổng số tiền là 36 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lâm Phương, Hội trưởng Hội Từ thiện thành phố Thái Bình nhận đỡ đầu nhiều cháu học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Thái Thụy và Quỳnh Phụ với số tiền trị giá trên 30 triệu đồng... Nhiều tổ chức, đơn vị đã có truyền thống tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, đồng hành với Hội từ nhiều năm nay, tiêu biểu như: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Bình, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, chùa Từ Xuyên (thành phố Thái Bình)...

Trong 5 năm qua, tuy có nhiều khó khăn trong hoạt động bảo trợ song Hội đã làm tốt công tác xã hội hóa, chăm sóc, giúp đỡ NKT, TMC. Các cấp hội trong tỉnh đã vận động các nhà tài trợ thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho 48.578 lượt NKT, TMC và các đối tượng đặc biệt khác có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Cấp 1.801 xe lăn, xe lăn cho NKT; hỗ trợ phẫu thuật tìm bẩm sinh và người mắc bệnh tim nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 38 người với số tiền 305 triệu đồng. Sửa chữa và xây mới 13 nhà tình thương cho hộ nghèo có NKT với tổng số tiền 426 triệu đồng. Hỗ trợ, cải thiện sinh hoạt và sinh kế cho 32 hộ nghèo có NKT với số tiền 320 triệu đồng. Tặng 142 xe đạp cho học sinh khuyết tật, mở cửa trường học tại các trường THCS, THPT trong tỉnh trị giá gần 230 triệu đồng; tặng 164 suất học bổng trị giá trên 200 triệu đồng cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, mồ côi vượt khó học giỏi. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 8.700 lượt người bệnh, NKT, TMC, trị giá 881 triệu đồng. 5 năm qua, đã có hơn 500 NKT được học nghề may công nghiệp, đan móc sợi, may tre đan, có mỹ nghệ, thủ công, kim hoàn... với số tiền trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác tổ chức hội luôn được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ chuyên trách hội cơ bản ổn định và được tập huấn thường xuyên nghề công tác xã hội. Hội cũng kịp thời khen thưởng những NKT, TMC, người bảo trợ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo, từ thiện ở tỉnh nhà. Hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cũng được Hội tích cực triển khai thực hiện. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) trợ giúp pháp lý cho hơn 300 NKT đang sinh hoạt tại câu lạc bộ thanh niên khuyết tật các huyện, thành phố; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức tự bảo vệ cho 300 trẻ em khuyết tật để phòng tránh bị xâm hại tình dục... Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình khóa VI, Hội tiếp tục thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, chuyển hướng mạnh sang hoạt động trợ giúp bên vững, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của NKT và TMC. Hoạt động Hội bảo đảm tính hiệu quả, bền vững. Đổi mới cách hình thức vận động nguồn lực, chăm lo xây dựng củng cố tổ chức hội, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xã hội. Hội phấn đấu huy động nguồn lực (bằng tiền và hiện vật) đạt hơn 20 tỷ đồng để trợ giúp cho NKT, TMC và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Thực

hiện mục tiêu trao quà cho 40.000 lượt NKT, TMC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; trao tặng 1.000 xe lăn và dạy nghề cho 500 NKT; hỗ trợ cải thiện sinh hoạt và sinh kế cho 70 gia đình nghèo, cận nghèo có NKT; xây mới, sửa chữa 10 nhà tình thương cho NKT; khám bệnh miễn phí cho 5.000 lượt NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết thêm: Để đạt được các mục tiêu trên, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tích cực vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động chăm lo cho NKT, TMC. Trao đổi, thảo luận, hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong hệ thống hội để tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, phát huy vai trò người đứng đầu. Phối hợp chặt chẽ với phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai tốt công tác bảo trợ. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hội hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho NKT và TMC trong tỉnh.

THU HOÀI

## Nhân lên tấm lòng nhân ái

Người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) là những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đa số họ đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng. Đồng hành cùng NKT, TMC, những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chung sức đồng lòng chăm lo, giúp đỡ NKT, TMC. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NKT, TMC mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.



Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng tặng quà cháu Phạm Quang Phi là trẻ mồ côi ở xã Phúc Thành (Vũ Thư).

Là 1 trong 16 NKT, TMC được nhận quà tại buổi trao quà cho NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Golf Bóng Lúa Vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, em Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Phong (Vũ Thư) không khỏi xúc động, biết ơn. Từ khi sinh ra, Ánh đã bị tật cánh tay phải. Mẹ mỗi vì hoàn cảnh gia đình, mẹ Ánh bỏ đi xa. Nhiều năm sau, bố em cũng mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, bỏ lại hai anh em Ánh còn nhỏ dại. Xa mẹ, mất cha, hai anh em được ông bà nội nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên, ông bà nội em đã cao tuổi, kinh tế gia đình chi trởng chớ vào máy sào ruộng nên rất khó khăn. Ánh chia sẻ: Cháu cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, các bác, các cô, các chú. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để phần nào đền đáp được sự quan tâm của tất cả mọi người đã dành cho cháu. Đầu con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cháu sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để có tương lai tươi sáng hơn, có điều kiện tốt

Cùng với Câu lạc bộ Golf Bóng Lúa Vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đã có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp về vật chất và tinh thần cho hoạt động bảo trợ NKT, TMC và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác nhân đạo từ thiện cho NKT, TMC. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, "Là lành đùm lá rách" của dân tộc, hàng năm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng thường xuyên dành nguồn lực đáng kể để trợ giúp NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Phan Thị Chăm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Chúng tôi đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh hơn 20 năm qua. Hàng năm, chúng tôi đều trích một phần kinh phí để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình có NKT, TMC. Mỗi lần chúng tôi cùng Hội đến thăm, trao quà cho các gia đình có NKT, TMC và nhận được những lời cảm ơn, những nụ cười hạnh phúc của họ, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đó cũng chính là niềm vui, sự khích lệ to

lớn đối với những người làm công tác nhân đạo, từ thiện. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh để trao những suất quà tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, NKT, TMC cả ở trong và ngoài tỉnh.

Tạo điều kiện giúp đỡ NKT, TMC - đó cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhóm thiện nguyện Tâm Sen, thành phố Thái Bình. Với tâm niệm "cho đi là còn mãi", nhóm đã huy động nguồn lực từ các thành viên và các nhà hảo tâm để trao cho những mảnh đời yếu thế. Chị Phùng Thị Minh Tâm, Trưởng nhóm thiện nguyện Tâm Sen chia sẻ: Hiện tại, nhóm thiện nguyện Tâm Sen đang bảo trợ cho 6 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trong vòng một năm, mỗi cháu được nhận 400.000 đồng/tháng và 4 hộ gia đình neo đơn, mỗi hộ 10kg gạo/tháng. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các tổ chức, nhà hảo tâm hãy chung tay cùng nhóm thiện nguyện Tâm Sen để tiếp nhận thêm nhiều NKT, TMC có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: Thời gian qua, được sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, công tác nhân đạo từ thiện của Hội đã có những thành tích đáng khích lệ. Từ đó, nhiều NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và toàn xã hội, tiếp tục lan tỏa nhân lên những tấm lòng nhân ái, để NKT, TMC có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

HUY HOÀNG

## Tỏa sáng những tấm gương vượt khó

Thái Bình hiện có khoảng 124.000 người khuyết tật (NKT) và hơn 5.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng nhiều NKT, trẻ mồ côi (TMC) vẫn vượt khó vươn lên, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

### "Đứng lên" từ đôi chân tật nguyền

Chị Ngô Thị Bích, xã Phú Châu (Đông Hưng) sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Khi được 6 tháng tuổi, một cơn sốt đã khiến chân trái của chị bị bại liệt. Mặc dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của chị vẫn không có biến chuyển, việc đi lại vì thế gặp nhiều trở ngại. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe yếu nên đến năm 14 tuổi, chị Bích phải bỏ dở con đường học tập. Không đầu hàng số phận, chị quyết tâm tìm nghề phù hợp để tự nuôi sống bản thân, bởi chị nghĩ còn đôi tay lành lặn là còn khả năng lao động. Biện pháp cách thành nghề học, với ý chí vươn lên trong cuộc sống, chị thử sức làm thêu, làm may và cuối cùng chọn nghề tấm quất. Chị Bích chia sẻ: Nghề tấm quất là nghề phù hợp nhất với khả năng và sức khỏe của tôi. Trải qua nhiều năm đi làm thuê, năm 2021, tôi quyết định mở cơ sở dịch vụ tấm quất cổ truyền tại nhà. Thời gian đầu hoạt động, cơ sở của tôi cũng gặp không ít khó khăn vì thiếu vốn, khách hàng ít. Song, được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, cơ sở tấm quất của tôi dần được nhiều người biết đến, hoạt động dần đi vào ổn định. Hiện tại, cơ sở tấm quất cổ truyền của tôi thu được 4 - 6 triệu đồng/tháng. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng cơ sở, tạo thêm việc làm cho những người đồng cảnh ngộ, giúp họ tự lập cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Song song với việc kinh doanh, chị Bích còn tích cực tham gia công tác xã hội. Với cương vị ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội NKT tỉnh, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao, tích cực vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Bích chia sẻ thêm: Mỗi người đều có thể đóng góp một điều gì đó cho xã hội theo cách riêng của mình. Tôi tin rằng, chỉ cần cố gắng, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ đạt được thành công. Chúng ta hãy sống như những đóa hoa, tuy nhỏ bé thôi nhưng tỏa hương cho đời.

### Nghị lực vượt khó của cậu bé mồ côi

Nhắc đến hoàn cảnh của em Đào Anh Đức, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ), ai cũng không khỏi xót xa. Đức là con thứ hai trong một gia đình có 2 anh em. Em hiện đang là học sinh lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Giao. Khi Đức lên 3 tuổi, bố mẹ em không may qua đời vì tai nạn giao thông. Ngôi nhà vốn đã đơn sơ, nay lại lạnh lẽo hơn vì thiếu vắng tiếng cười và hơi ấm của cả cha và mẹ. Hiện tại, Đức đang ở cùng anh trai, bà ngoại và hai bác gái. Bà ngoại em tuổi đã cao, ốm nặng liệt giường; hai bác gái cũng đã ngoài 60 tuổi thường xuyên ốm đau bệnh tật. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh trai Đức đã sớm phải nghỉ học đi làm thuê, phụ giúp cho gia đình, song công việc không ổn định nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, biển đau thương thành động lực, Đức luôn cố gắng nỗ lực, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. Nhiều năm liền, em đạt học sinh giỏi cấp trường và có thành tích xuất sắc trong công tác đội

của Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Giao. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn so với những người bạn cùng trang lứa, không được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha và mẹ nhưng em Đào Anh Đức luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ngoài giờ học trên lớp, Đức tranh thủ giúp nhà hai bác việc nhà và chăm sóc bà. Đức chia sẻ: Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để em cố gắng mỗi ngày. Em luôn tự nhủ, dù cuộc sống có khó khăn đến nhường nào, em cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt để lớn lên đến đất công ơn của những người thân yêu, những người đã giúp đỡ em vượt qua khó khăn, trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Chị Ngô Thị Bích hay em Đào Anh Đức là 2 trong rất nhiều tấm gương NKT, TMC vươn lên sống

THU TRANG



Nghề tấm quất giúp chị Ngô Thị Bích, xã Phú Châu (Đông Hưng) có thu nhập, tự tin hòa nhập cộng đồng.



Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em Đào Anh Đức, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) luôn chăm ngoan học giỏi.